

**การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น**  
**ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๕ (15th MJ-CI under AMEICC WEC-WG)**  
**วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ**

**ภาพรวมการประชุม**

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๕ (15th MJ-CI under AMEICC WEC-WG) ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อหารือร่วมกันถึงภารกิจการจัดทำวิสัยทัศน์ การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Development Vision) และแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ การพัฒนาของแต่ละประเทศ สำหรับนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีประธานร่วม ได้แก่ Mr. Toshiyuki Sakamoto รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ประเทศญี่ปุ่น (METI) และ Mr. Hoang Viet Khang อธิบดีกรมเศรษฐกิจต่างประเทศ กระทรวงการวางแผน และการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม และประเทศไทย โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ทั้งนี้ มีผู้แทนองค์กรหุ้นส่วนการพัฒนา ได้แก่ METI JICA JETRO JBIC และ UNESCAP เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

**สาระสำคัญของการประชุม**

การรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ และผลการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๕ โดยฝ่ายเลขานุการ AMEICC WEC-WG

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีฯ กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าภายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งในระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้การระดมทรัพยากรเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและมอบหมายให้คณะทำงาน AMEICC WEC จัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Development Vision) เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกในอนาคตโดยได้เพิ่มประเด็นขอบเขตความร่วมมือในแนวทางการดำเนินงาน (Action Plan) คือ การพัฒนาพื้นที่ชายแดน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค และการจัดตั้งคณะทำงานด้านกฎหมาย

ที่ประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๕ ให้การยอมรับรายงานรอบครึ่งแผนตามกรอบแผนยุทธศาสตร์โตเกียว ปี ๒๕๕๕ (Mid-term Review of the Tokyo Strategy 2012) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โตเกียวและแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันการลดช่องว่างของการพัฒนา และสนับสนุนให้สมาชิกดำเนินงานตามแผนที่นำทางการพัฒนาลุ่มน้ำโขง (Mekong Development Roadmap) โดยให้มีการประชุม Mekong-Japan Industry and Government Dialogue เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และมอบหมายให้ AMEICC WEC-WG เป็นผู้ประสานงานหลัก

การรายงานความคืบหน้าโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนากลุ่มแม่น้ำโขง โดยหุ้นส่วนการพัฒนา (Development Partners)

๑. โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนากลุ่มแม่น้ำโขง แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาถนน ท่าเรือ สนามบิน ไฟฟ้า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และการพัฒนาชายแดน (๒) การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ เช่น การพัฒนาระบบศุลกากร การใช้ประโยชน์จาก FTA เป็นต้น (๓) ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนา SMEs การพัฒนาภาคบริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมเกิดใหม่

๒. ในช่วงเดือนมกราคม เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สศช. และฝ่ายเลขานุการ AMEICC WEC ได้เดินทางสำรวจพื้นที่เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และ SEC เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานร่วมกัน โดยประเทศไทยเห็นควรให้มีการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ไทยกำลังเร่งผลักดันให้ความตกลง CBTA เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุด รวมทั้งเน้นย้ำถึงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยฝ่ายญี่ปุ่นอาจให้คำแนะนำในเรื่อง Eco Town และ Otagai เพื่อนำมาปรับใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาด้วย

การหารือร่วมกันในเรื่อง วิสัยทัศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มน้ำโขง

๑. วิสัยทัศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มน้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ผ่านการบูรณาการกลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และยกระดับการพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและการระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สศช. เห็นควรให้มีการผลักดันการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์ต่างๆ ภายในภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานอย่างเสรีภายหลังการเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘ และเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## การดำเนินงานต่อไป

๑. ฝ่ายเลขานุการ AMEICC WEC-WG ขอให้แต่ละประเทศจัดส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มแม่น้ำโขง

๒. กำหนดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗